

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
tại Hội nghị giao ban Ủy viên UBND huyện đánh giá tình hình thực hiện
công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2016**

Ngày 12/9/2016, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban Ủy viên UBND huyện đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9. Đồng chí Đinh Văn Tiên, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị; cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện và các đồng chí Ủy viên UBND huyện. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận của đại biểu dự hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Tháng 8/2016, mặc dù còn gặp khó khăn về thời tiết, song các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương theo kế hoạch đề ra. Tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột vụ mùa; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; khắc phục hậu quả bão số 1, phòng chống bão số 3; thu ngân sách 8 tháng đầu năm được tập trung chỉ đạo, đến nay được 60,4 tỷ đồng, đạt 76,17% Kế hoạch; công tác xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh; văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2016; công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp có sự đổi mới, quyết liệt.

Tuy nhiên, vẫn còn có những tồn tại, hạn chế đó là: Một số cơ quan chuyên môn, địa phương chưa chủ động, tích cực trong công tác phòng chống bão lụt. Công tác vệ sinh môi trường tại khu dân cư và trên các tuyến đường chưa đảm bảo; tình trạng xe chở đất đá làm rơi vãi trên đường gây mất ATGT và ảnh hưởng đến VSMT còn diễn ra tại một số địa phương. Cải cách hành chính chuyên biến chậm; việc chấp hành kỷ cương, nền nếp hành chính của một số Phòng chuyên môn, địa phương chưa tốt. Công tác tham mưu, thực hiện chế độ báo cáo của một số cơ quan chuyên môn chưa kịp thời, chất lượng còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trên một số lĩnh vực chưa thường xuyên, chặt chẽ.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai các giải pháp để thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội huyện Nho Quan năm 2016; Chương trình công tác của UBND huyện.

2. Tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa đã chín; chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột bảo vệ cho lúa và cây rau màu vụ mùa 2016; theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và tình hình sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông 2016. Tổ chức tiêm phòng vụ Thu Đông cho đàn gia súc, gia cầm. Tập trung chỉ đạo 02 xã: Văn Phong, Sơn Hà hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh tiến độ dồn điền đổi thửa, đảm bảo hoàn thành việc chia ruộng cho dân canh tác trong năm 2016. Triển khai thực hiện nghiêm túc Phương án PCTT&TKCN năm 2016.

3. Tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ đầu tư, tạo điều kiện cho các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp; chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục công tác xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, cân đối các nguồn thu; phấn đấu đến ngày 15/10 hoàn thành chỉ tiêu được giao, hoàn thành thanh, quyết toán các dự án đầu tư năm 2016. Tập trung làm tốt công tác GPMB phục vụ các dự án trên địa bàn.

4. Khuyến khích cấp đất, giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất trong phạm vi hộ gia đình; kiểm tra, rà soát các mỏ còn khai thác trên địa bàn huyện; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo Kế hoạch.

5. Đẩy mạnh công tác quảng bá thu hút khách đến thăm quan các điểm du lịch trên địa bàn; tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng nếp sống văn minh; hoàn thiện Đề án chuyển đổi đầu tư, khai thác Sân vận động huyện; xem xét đề xuất đầu tư xây dựng bể bơi tại khu vực Nhà văn hóa Đa năng thanh, thiếu niên huyện. Triển khai hướng dẫn các địa phương thu thập tài liệu, lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã An toàn khu theo Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Ngành Giáo dục triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017; kiểm tra, có phương án xử lý các phòng học xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ gây mất an toàn, kiên quyết không để cho học sinh, giáo viên vào học tập, giảng dạy ở các phòng học đã xuống cấp; rà soát số lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên các cấp học còn thiếu để đề nghị Tỉnh cho phép tuyển dụng bổ sung. Ngành Y tế tiếp tục tăng cường các biện pháp giám sát, phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các dịch bệnh theo mùa; chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Trung thu; đẩy nhanh tiến độ BHYT toàn dân và thực hiện quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Ngành Lao động - TB&XH thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác đào tạo nghề, dạy nghề cho lao động nông thôn.

7. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan hành chính Nhà nước, trong công tác cải cách TTHC. Đặc biệt là Thông tri số 27-TTr/TU ngày 04/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về

đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nước theo Nghị quyết 36a của Chính phủ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc kéo dài; tổ chức rà soát, khắc phục những tồn tại sau Kết luận của Đoàn thanh tra Chính phủ.

8. Lực lượng quân sự duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai kế hoạch sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự; huấn luyện dân quân binh chủng năm 2016. Lực lượng Công an thực hiện quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, đánh bạc, trộm cắp,.. tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn giao thông; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng, quản lý vũ khí, phòng chống cháy nổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành của huyện;
- Đài Truyền thanh huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Bùi Bích Thu